

Số: 84/BC-BKTXH

Đắk Tô, ngày 14 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện (Trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015,

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, trên cơ sở nội dung Báo cáo số 501/BC-UBND, ngày 06/12/2022 của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức họp thẩm tra đối với nội dung trên, tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện và các đơn vị có liên quan. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

Trên cơ sở báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện (sau đây viết tắt là Chương trình giảm nghèo), Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với những đánh giá của UBND huyện về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình trong năm 2022, cụ thể:

1.1. Kết quả đạt được:

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện¹. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai tổ chức thực hiện Chương trình, các dự án giảm nghèo cơ bản đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 đạt vượt kế hoạch (đạt 11,83%, giảm 3,24% so với năm 2021); triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo theo quy định.

¹ Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 16/03/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022; Quyết định số 324/QĐ-UBND, ngày 19/7/2022 về giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 27/9/2022 về triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Công văn số 742/UBND, ngày 23/11/2022 khẩn trương triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021...

* Một số kết quả thực hiện Chương trình:

- Dự án 2 “đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”: UBND huyện phê duyệt 02 dự án với 09 hộ tham gia với kinh phí 260,840 triệu đồng.

- Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững”:

+ Tiêu dự án 1: Trong năm 2022, huyện đã tổ chức tuyển sinh và mở 13 lớp đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 390 học viên.

+ Tiêu dự án 3: UBND huyện tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm cho người lao động và học sinh THPT trên địa bàn huyện. Trong năm có trên 15 trường hợp lao động vùng nông thôn tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường Đài Loan và Hàn Quốc.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo: Thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo cho học sinh với số tiền 10.819,39 triệu đồng; chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 698 người nghèo, 159 người cận nghèo; chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo 25 căn nhà; chính sách hỗ trợ sản xuất 620 triệu đồng...

1.2. Một số tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh kết quả đạt được, ngoài những khó khăn, hạn chế được đề cập trong báo cáo, qua khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

- Việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo tại một số địa phương có nội dung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình chưa chặt chẽ, đồng bộ. Thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất tại một số địa phương chưa mang lại hiệu quả²; tiến độ và khả năng thu hồi vốn sau đầu tư các dự án còn chậm, khó khăn.

- Công tác phối hợp giữa cơ quan thường trực thực hiện Chương trình và các đơn vị có liên quan với UBND các xã, thị trấn có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ, đồng bộ; nhất là trong công tác hướng dẫn, công tác kiểm tra, giám sát.

2. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội:

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Đề nghị báo cáo làm rõ kết quả triển khai thực hiện các dự án, tiêu dự án thuộc Chương trình giảm nghèo năm 2022 (tính đến nay đã triển khai được bao nhiêu dự án trong tổng số 7 dự án thuộc Chương trình, cụ thể dự án thực hiện, kinh phí thực hiện...); báo cáo cụ thể việc phân bổ nguồn vốn, tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình năm 2022 trên địa bàn huyện.

² Mô hình nuôi heo sọc dưa tại xã Diên Bình; mô hình nuôi bò, nuôi heo sọc dưa tại xã Đăk Rơ Nga...

- Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giảm nghèo trong thời gian đến, Ban đề nghị cần quan tâm chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan thường trực Chương trình và các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

+ Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững hàng năm sát với dự toán ngân sách và khả năng huy động nguồn lực của địa phương trong thực hiện từng dự án của Chương trình.

+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí nguồn lực; triển khai thực hiện nội dung Chương trình đảm bảo theo quy định, đạt hiệu quả; chú trọng giải pháp lồng ghép các dự án khi có cùng nội dung, nhiệm vụ để tránh chồng chéo, trùng lặp.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn vốn sử dụng thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2023 đảm bảo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, BKTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng

